

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 คณะเทคนิคการแพทย์
ฝ่ายวิชาการ

ลำดับที่	โครงการ	วันที่จัด	โครงการใหม่
1	โครงการแนะนำวิชาชีพสำหรับนักเรียนที่มา เยี่ยมชมคณะฯ	รร. พามาที่คณะฯเป็นระยะๆ	
2	โครงการแนะนำแนวสัจจร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	~ เดือน มิย.-สค	
3	โครงการแนะนำวิชาชีพอาจารย์แนะแนวจาก โรงเรียนต่างๆ	~ เดือน ธค. และ มิย.	
4	โครงการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ เช่น แผ่นพับ ไปสเตอร์ เป็นต้น	~ 1 ครั้ง/ปี	
5	โครงการรับเข้านักศึกษา:- โครงการพิเศษ, นร. เรียนดี, อปค., 3 จังหวัดภาคใต้	~ ต้นปี	
6	กิจกรรมสอนเสริมหรือทบทวนความรู้ให้แก่ นักศึกษาในบางรายวิชาและหัวข้อที่เข้าใจยาก	ตลอดปีการศึกษา	
7	โครงการอบรมการจัดทำสื่อแบบ power point แก่นักศึกษา	~ ภาคปลาย	√
8	โครงการติดตามผลการเรียนนักศึกษาอย่างเป็น ระบบ	ตลอดปีการศึกษา	√
9	กิจกรรมจัดทำคู่มือนักศึกษา	~พค.	ร่วมกับฝ่ายพัฒนาฯ
10	โครงการจัดทำคู่มืออาจารย์ประสานงานรายวิชา	~พย.	√
11	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center Learning; SCL) และ e-learning	ตลอดปีการศึกษา	√
12	โครงการทบทวนความรู้และจัดสอบใบประกอบ วิชาชีพ	~ต้นและกลางปี	
13	กิจกรรมการจัดเตรียมความพร้อมห้องบรรยาย ต่างๆ	ตลอดปีการศึกษา	√
14	โครงการจัดอบรมนักศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหา เบื้องต้นในการใช้อุปกรณ์โสตและคอมพิวเตอร์ ในห้องบรรยาย	เทอมปลาย	
15	โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและ ดำเนินการสอบแบบบูรณาการ	ตลอดปีการศึกษา	√

ลำดับที่	โครงการ	วันที่จัด	โครงการใหม่
16	โครงการย้ายและปรับปรุงห้องโสต	เทอมปลาย	√ ร่วมกับฝ่ายบริหาร
17	โครงการปรับปรุงสถานที่สอบ (ลาน เอนกประสงค์)	เทอมปลาย	√ ร่วมกับฝ่ายบริหาร
18	โครงการปรับปรุงห้องบรรยายให้เป็นแบบพื้น เอียง (ห้องบรรยาย 1 และ 2)	เทอมปลาย	√ ร่วมกับฝ่ายบริหาร
19	โครงการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 8 เป็น ห้องเรียน	เทอมปลาย	√ ร่วมกับฝ่ายบริหาร
20	กิจกรรมประเมินรายวิชา ประเมินผู้สอน ประเมินการจัดการหลักสูตร และประเมิน บัณฑิต	ตลอดปีการศึกษา	
21	กิจกรรมประเมินและติดตามหลักสูตรสาขาวิชา กายภาพบำบัด	ตลอดปีการศึกษา	√
22	โครงการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี	เทอมต้น	√
23	โครงการรณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 2009	ตลอดปีการศึกษา	ร่วมกับฝ่ายบริหาร
24	โครงการจัดหา first aid kit ประจำ ห้องปฏิบัติการต่างๆ	เทอมปลาย	√ ร่วมกับฝ่ายบริหาร
25	โครงการรณรงค์เพื่อการงดสูบบุหรี่	เทอมปลาย	√
26	โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบัน ต่างประเทศ (Fujita Health University) (PT, MT)	ตลอดปีการศึกษา	ร่วมกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
27	โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่นบุคลากรสาย สนับสนุน	คค.-พย.	√
28	โครงการจัดทำคู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการ	เทอมปลาย	√
29	โครงการจัดบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมผลงาน สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	เทอมปลาย	√
30	โครงการสำรวจความต้องการตลาดแรงงาน สำหรับจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา ใหม่	เทอมปลาย	√
31	โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์	เทอมปลาย	
32	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการนำผลงาน วิชาการ วิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ตลอดปี	√ ร่วมกับฝ่ายวิจัย

ลำดับที่	โครงการ	วันที่จัด	โครงการใหม่
33	โครงการเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การดูแลหลัง เบื้องต้นเมื่อท่านเกิดอาการปวดหลัง และท่าทาง ในการทำงานที่เหมาะสม	คค. 52	√